

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/๕๐๕๙



สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

พ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบันทึกข้อความ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/๓๙๖๐ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ด้วย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้เห็นชอบให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการของ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เสนอเรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้ คณะรัฐมนตรีทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เรื่องดังกล่าวเข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔ (๑๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติ การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้สำนักงานฯ เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการ ปฏิรูปประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี รับทราบ

๒. สารสำคัญ

สำนักงานฯ ขอรายงานความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๒.๑ ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติและการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ

๒.๑.๑ การจัดทำโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานฯ ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อให้การแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ของหน่วยงานของรัฐในห้วงระยะเวลาที่เหลือของยุทธศาสตร์ชาติเป็นการดำเนินงานบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้อย่างแท้จริง ยึดหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) และวงจรมโยบาย (Policy cycle) เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงานของรัฐ ดำเนินการจัดทำโครงการสำคัญในแต่ละปีงบประมาณ ในห้วงปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ที่สามารถส่งผล ต่อการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปี ๒๕๗๐ โดยสำนักงานฯ ได้มีหนังสือไปยังหน่วยงานของรัฐสำหรับ

/การดำเนินการ...

การดำเนินการจัดทำโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งให้ดำเนินการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบออนไลน์ โดยได้ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการดำเนินการต่าง ๆ ผ่านทาง <http://nscr.nesdc.go.th/project2566/> ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม ๒๕๖๔ โดย (๑) หน่วยงานเจ้าภาพเป้าหมาย ระดับแผนย่อย (จ.๓) ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๑) และหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.๒) พิจารณาทบทวน และเพิ่มเติมหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนแม่บทย่อย แต่ละเป้าหมาย ให้มีความครอบคลุมและครบถ้วน เพื่อนำไปใช้ประกอบการจัดทำโครงการ/การดำเนินงาน ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและสถานการณ์ปัจจุบัน และให้หน่วยงานเจ้าภาพฯ ทั้ง ๓ ระดับดำเนินการ ประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการสำคัญ ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพฯ และ (๒) หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ให้ดำเนินการทบทวนห่วงโซ่คุณค่า ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ที่เกี่ยวข้องกับการกิจของหน่วยงาน และที่หน่วยงานเจ้าภาพฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานมีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำโครงการสำคัญตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) บนฐานข้อมูล เชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อยได้อย่างเป็นรูปธรรม และนำมาบรรจุ ในแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานต่อไป โดยสำนักงานฯ จะมีการเผยแพร่ข้อมูลประกอบการ ดำเนินการเป็นระยะ ๆ ผ่านทาง <http://nscr.nesdc.go.th/project2566/> และบัญชีไลน์ทางการ ของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ Line@nscr ต่อไป



๒.๑.๒ ความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ตามที่ ศจพ. ได้มีคำสั่งที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ โดยให้มีการจัดตั้ง ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกรุงเทพมหานคร (ศจพ.กทม.) ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) ศูนย์อำนวยการ ขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขต (ศจพ.ข.) และทีมปฏิบัติการฯ ในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและกลไกขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นที่ และให้การดำเนินการเป็นไปอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีการจัดตั้ง และนำเข้าคำสั่ง ศจพ.จ. ศจพ.กทม. และ ศจพ.ข. เข้าสู่ระบบแล้วเสร็จ ขณะที่ ศจพ.อ. นำเข้าคำสั่งแล้ว จำนวน ๘๗๒ อำเภอ จากทั้งหมด ๘๗๘ อำเภอ โดยยังไม่มีนำเข้าคำสั่งแต่งตั้ง ศจพ.อ. ของจังหวัดยโสธร ๖ อำเภอ ในส่วนของทีมปฏิบัติการในพื้นที่ ได้มีการนำเข้าคำสั่งทีมปฏิบัติการระดับตำบล จำนวน ๗,๐๒๑ ตำบล และทีมปฏิบัติการระดับ อปท. จำนวน ๗๑ ทีม อย่างไรก็ตาม การจัดตั้ง ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติการฯ ระดับพื้นที่ ยังมีลักษณะที่แตกต่างกัน อาทิ การจัดตั้ง ศจพ.อ. มีการแต่งตั้งโดยใช้คำสั่งรวมไม่ได้มีการระบุ ชื่ออำเภอ ส่วนทีมปฏิบัติการระดับพื้นที่ บางจังหวัดแต่งตั้งโดยใช้คำสั่งรวมไม่ได้ระบุพื้นที่ บางจังหวัด ที่จัดตั้งในระดับตำบล และบางจังหวัดจัดตั้งมีทีมปฏิบัติการระดับเทศบาล/อบต./เมืองพัทยา ทำให้ยาก ต่อการจัดส่ง Username และ Password ให้แก่ ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติการ ดังนั้น สำนักงานฯ จะพิจารณา หาแนวทางในการจัดตั้ง ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติการในระดับพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสะดวก ต่อการทำงานของทีมปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ที่มีบริบทแตกต่างกัน โดยสำนักงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ของ ศจพ. จะนำเสนอต่อที่ประชุม ศจพ. ต่อไป สำหรับบางจังหวัดที่ยังไม่ได้มีคำสั่งจัดตั้ง ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติการ สำนักงานฯ จะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง และดำเนินการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบต่อไป

๒.๒ ความก้าวหน้าแผนการปฏิรูปประเทศ

สำนักงานฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตาม แผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นการจัดทำรายงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยการรายงานความคืบหน้าฯ จะรายงานเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ทั้ง ๖๒ แผน โดยการรายงานดังกล่าวประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่ (๑) ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนของแผนการปฏิรูปประเทศสู่แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และแผนขับเคลื่อน กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) (๒) แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock พร้อมทั้งรายงานโครงการ/การดำเนินงานที่รองรับการดำเนินการ ตามกิจกรรม Big Rock ซึ่งได้ผ่านการจัดลำดับความสำคัญเรียบร้อยแล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และ (๓) ประเด็นที่รัฐสภาให้ความสนใจเป็นพิเศษ นอกจากนี้ สำหรับ โครงการ/การดำเนินงานที่รองรับกิจกรรม Big Rock ซึ่งได้ผ่านการจัดลำดับความสำคัญโดยคณะกรรมการ ปฏิรูปประเทศแต่ละด้านแล้ว สำนักงานฯ ได้ดำเนินการคู่มือฯ โดยได้แจ้งให้หน่วยงานในฐานะหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ และหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก นำข้อมูลเข้าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSUR) เพื่อเร่งรัดกำกับ ติดตามการดำเนินโครงการ/การดำเนินงานให้ไปเป็นตามที่กำหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ต่อไป

๒.๓ การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ

สำนักงานฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบการนำเข้าโครงการ/การดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) กับรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งหน่วยงานจำเป็นต้องนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานภายในมกราคม ๒๕๖๔ ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า การนำเข้าโครงการ/การดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในระบบ eMENSCR ยังไม่ครบถ้วนตามรหัสงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งจะส่งผลต่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (Policy Monitoring and Evaluation) ตามหลักวงจรนโยบายสาธารณะ (Policy Cycle) ซึ่งทุกกระบวนการจะต้องเป็นการดำเนินงานที่มีข้อมูลสนับสนุน (Data Driven) และอยู่บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence Base) โดยสำนักงานฯ ได้ดำเนินการแจ้งทุกหน่วยงานของรัฐให้นำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยด่วนแล้ว ประกอบกับ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ ตามที่สำนักงานฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ และมอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งจัดทำสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้าน โดยให้มีข้อมูลที่ชัดเจนระบุถึงความคืบหน้า ผลสัมฤทธิ์ งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ และส่งให้สำนักงานฯ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และให้สำนักงานฯ รวบรวมและดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานจะนำไปวิเคราะห์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และประกอบการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและรายงานสรุปผลการปฏิรูปประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรี รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาการดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

๒.๔ การสร้างการตระหนักรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ

สำนักงานฯ ได้ดำเนินการสร้างการตระหนักรู้และส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยส่วนหนึ่งได้มุ่งเป้าไปที่กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ จึงได้ดำเนินการจัดทำเพจ Facebook “คบเด็กสร้างชาติ-สร้างพลังบวก” เพื่อใช้สำหรับการเผยแพร่เนื้อหาสาระของคนรุ่นใหม่และการแบ่งปันเรื่องราวที่ดีผ่านสังคมออนไลน์ด้วยการทำความดีเล็กๆ น้อย ๆ ซึ่งเป็นการทำความดีที่อยู่รอบตัวเราและสามารถทำได้ในทุก ๆ วัน อาทิ การให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิ

ของผู้อื่น การชื่นชมคนทำดีด้วยคำพูดหรือการกระทำที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกดี การตั้งใจทำงาน การทำงานเป็นทีม การมีคุณธรรมจริยธรรม การให้คำปรึกษา การอ่านหนังสือให้ผู้สูงอายุฟัง และเติมเต็มความสุข ทั้งผู้ให้และผู้รับ การบริจาคเสื้อผ้ามือสองให้ผู้ยากไร้ โดยมุ่งส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เห็นถึงคุณค่าของตนเอง สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ และรวมเป็นพลังสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ของการเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน นอกจากนี้ ในพาดังกล่าว สำนักงานฯ จะดำเนินการเผยแพร่วีดิทัศน์ โครงการสร้างการตระหนักรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านกิจกรรมของกลุ่มบุคคลและ/หรือตัวอย่างในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ ทั้งหมด ๕ ตอน ประกอบด้วย (๑) วิจัยจุดอาสาสมัครเสี่ยงอันตราย สร้างรอยยิ้ม เติมความสุขให้สังคม (๒) วางไปเก็บขยะที่ชายหาดเมืองกระบี่ (๓) กลุ่มมอเตอร์ไซด์ อาสาทำดี (๔) พี่เลี้ยงอาสา (มูลนิธิยุวพัฒน์) และ (๕) บริจาคผมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ต่อไป



ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้มอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ของหน่วยงานตามนโยบายมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่องการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของหน่วยงานและของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินงานดังกล่าวทุก ๓ เดือนเสนอนายกรัฐมนตรี โดยในส่วนของงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔ มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานที่สำคัญ ได้แก่ วีดิทัศน์โครงการผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ของประชาชนทุกช่วงวัย จำนวน ๖ ตอน ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์ชาติสำหรับผู้สูงอายุ (๒) ยุทธศาสตร์ชาติสำหรับผู้ประกอบการ/ภาคธุรกิจ (๓) ยุทธศาสตร์ชาติสำหรับวัยแรงงาน (๔) ยุทธศาสตร์ชาติสำหรับเยาวชน (๕) ยุทธศาสตร์ชาติสำหรับเด็ก และ (๖) ยุทธศาสตร์ชาติสำหรับประชาชนทั่วไป และการประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนทั่วไป จำนวน ๓ ตอน ได้แก่ (๑) โครงการชุมชนไม่มีค่า (๒) โครงการทนายอาสาประจำสถานีตำรวจ และ (๓) กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา



๒.๕ ประเด็นที่ควรเร่งรัดเพื่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ จากการประเมินสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้นตามประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งได้กำหนดการบรรลุเป้าหมายภายในปี ๒๕๖๕ ได้แก่ (๑) สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล ร้อยละ ๑๐ และ (๒) สัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งต่อและพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญา ร้อยละ ๑๐ โดยได้เทียบเคียงสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายด้วยโรงเรียนที่จัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการและการศึกษาเฉพาะทางในปี ๒๕๖๐ พบว่ามีโรงเรียนจำนวนทั้งสิ้น ๕๗,๒๓๘ แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียนสามัญทั่วไป ๕๗,๑๙๒ แห่ง โรงเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ ๑๘ แห่ง โรงเรียนกีฬา ๑๒ แห่ง และโรงเรียนเน้นนาฏศิลป์ ๑๖ แห่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีโรงเรียนที่รองรับการพัฒนาผู้เรียนที่มีความหลากหลายทางความสามารถพิเศษระดับหนึ่งแล้ว แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ ๑ ของโรงเรียนทั้งหมด อันส่งผลให้สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายแผนย่อยดังกล่าวยังอยู่ในขั้นวิกฤต โดยการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย

ในช่วงปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ส่วนใหญ่ยังคงเป็นการดำเนินงานที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นหลัก อาทิ โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) การเพิ่มเติมโรงเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการสนับสนุนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ซึ่งสำนักงานฯ ได้ประมวลข้อมูลโครงการที่ขับเคลื่อนเป้าหมายย่อยดังกล่าวประมาณ ๖๐๐ โครงการ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ พบว่า โครงการส่วนใหญ่ยังคงเป็นลักษณะของโครงการปกติที่ยังไม่ได้มุ่งเน้นที่การวางรากฐานการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพหุปัญญาอย่างแท้จริง และถึงแม้จะมีโครงการส่วนหนึ่งที่มุ่งเน้นการพัฒนาพหุปัญญาแล้ว แต่ยังคงมีขอบเขตการดำเนินการที่จำกัดเฉพาะพื้นที่โดยมิได้ขับเคลื่อนทั้งองค์ภาพพหุปัญญาที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนย่อยดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ ดังนั้น หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องจำเป็นต้องดำเนินงานอย่างจริงจังตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติ โดยระดับนโยบายต้องมีการกำหนดแนวนโยบายที่ชัดเจนสำหรับการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาและระดับปฏิบัติต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันในการจัดทำโครงการมุ่งให้ความสำคัญกับการดำเนินการบนหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ที่สามารถถ่ายทอดเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยในเบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาจัดทำโครงการที่สอดคล้องกับห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยดังกล่าว อาทิ ผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพหุปัญญาในการสำรวจ/คัดกรอง/วัดระดับ และมีระบบข้อมูลที่มุ่งเน้นการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลด้านพหุปัญญาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านพหุปัญญา

๒.๖ ข้อเสนอการนายกรัฐมนตรื

นายกรัฐมนตรืได้มีข้อเสนอการให้ปรับรูปแบบการนำเสนอในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้เข้าใจง่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายตฤชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

E-mail: Soraya@nesdc.go.th